

Programa ng Kalayaan sa Impormasyon



Ahensya: **Philippine Sports Commission**
Opisyal ng Pagtanggap: **Caroline S. Tobias**
Posisyon: **Pinuno ng Tanggapan ng mga Rekord**
Opisina: **Opisina ng mga Rekord
Philippine Sports Commission, RMSC
Pablo Ocampo Sr. St, Malate, Manila**
Numero ng Kontak: **8-523-9831 lokal 159**
Sulat elektroniko: records@psc.gov.ph

STEP 1

Pumunta sa www.foi.gov.ph gamit ang pangunahing address ng iyong browser

STEP 2

Pindutin ang 'Sign Up' na button at punan ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Maglakip ng balidong ID upang makagawa ng account.

STEP 3

Kapag naka-login na, ikaw ay dadalhin sa iyong Dashboard. Ang Dashboard ay naglalaman ng lahat ng FOI request ng may-ari

STEP 4

Pindutin ang 'Make a Request' na button, pagkatapos ay piliin ang pangalan ng ahensiyang nais mong tanungin.

STEP 5

Ikaw ay dadalhin ngayon sa Make a Request Page. Punan ang lahat ng mga patlang, pagkatapos ay i-click ang Send My Request.

STEP 6

Ang ahensiya ay susuriin ang iyong kahilingan at ipapaalam sa iyo ang sagot sa loob ng 15 araw ng trabaho.

STEP 7

Ang ahensiya ay ihahanda ang impormasyon para sa pagpapalabas, batay sa pormat na iyong ninanais. Ito ay ipapadala sa iyo ayon sa napili mong paraan ng pagtanggap.

Paraan ng Kahilingan

Pamantayan

Ipasa ang blangkong papel ng kahilingan kasama ang mga kinakailangang personal na dokumento.

OR

eFOI

Maghain ng kahilingan sa pamamagitan ng eFOI portal (foi.gov.ph)

Mga Apela sa FOI

Kung hindi ka nasiyahan sa sagot sa iyong kahilingan patungkol sa FOI, maaari kang humiling sa amin na magsagawa ng panloob na pagsusuri ng sagot sa pamamagitan ng pagsusulat sa records@psc.gov.ph Ang iyong kahilingan para sa pagsusuri ay dapat magpaliwanag kung bakit hindi ka nasiyahan sa sagot, at dapat itong gawin sa loob ng 15 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng liham na ito. Tatapusin namin ang pagsusuri at ipapaalam sa iyo ang resulta sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng iyong apela.

Maging Maalam. Maging Aktibo. Kilalanin nang mas mabuti ang iyong pamahalaan.